

Walmart ห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เพิ่มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกัมพูชา



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ในการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา กัมพูชา กับผู้แทน Walmart ห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มีการเปิดเผยว่า Walmart เพิ่มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกัมพูชา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาตลอดจนการจ้างงานและการฝึกอบรมสายอาชีพของกัมพูชา

นาง Anbinh Phan ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการรัฐบาลของ Walmart เปิดเผยว่า ประเทศกัมพูชามีบรรยากาศการทำธุรกิจที่ดี โดยเฉพาะการจัดการและป้องกันต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ทำให้เกิดความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน และการส่งออกสินค้ากัมพูชาไปยังต่างประเทศ อีกทั้ง Walmart ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกเสื้อผ้า รองเท้า ผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินทาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดย Walmart ได้เพิ่มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกัมพูชา และในอนาคต Walmart มีแผนนำเข้าผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเฟอร์นิเจอร์จากกัมพูชา หากคุณภาพของสินค้าเหล่านี้ได้มาตรฐานสากล

นาย Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา กัมพูชา เปิดเผยว่า การจัดการโรคโควิด-19 ของรัฐบาลกัมพูชา ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับแรงงาน ลูกจ้าง รวมทั้งแรงงานต่างชาติในโรงงาน ให้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตรงเวลาและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งเข็มแรก เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งรัฐบาลประสบความสำเร็จในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นในการฟื้นฟูทางธุรกิจ การค้า การผลิต การลงทุน การจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงาน และคนยากจน

นาย Kaing Monika รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแห่งกัมพูชา เปิดเผยว่า Walmart เป็นหนึ่งในบริษัทคู่ค้าหลักของกัมพูชา และเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกัมพูชา และ Walmart มีแผนนำเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

นาย Ly Kunthai ประธานสมาคมรองเท้าแห่งกัมพูชา เปิดเผยว่า Walmart เป็นหนึ่งในบริษัทที่ซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้ารายใหญ่ที่สุดจากกัมพูชา และในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อที่ลดลง แต่บริษัทก็ยังคงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รองเท้าจากกัมพูชา และมีแนวโน้มสั่งซื้อเพิ่มขึ้นด้วยในปีนี้ ทั้งนี้ Walmart เป็นห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1962 และมีสำนักงานใหญ่ในรัฐ Arkansas สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 2.3 ล้านคนและเปิดให้บริการใน 24 ประเทศ ทั่วโลก ดังนั้น หาก Walmart เพิ่มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากกัมพูชา จะช่วยกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกัมพูชามากขึ้นต่อไป

ข้อมูลจากกรมศุลกากรกัมพูชา ระบุว่า กัมพูชาส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 มูลค่ามากกว่า 3,729 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และสินค้าส่วนใหญ่ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินทาง

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

Walmart เป็นห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และใหญ่ที่สุดของโลก โดยเปิดให้บริการใน 24 ประเทศ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการเชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียว หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “การขายสินค้าทั้งหน้าร้านและออนไลน์แบบเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด” เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสะดวกในการซื้อสินค้า จะเห็นได้ว่า Walmart เป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าที่สำคัญของกัมพูชา และตอนนี้ Walmart เพิ่มคำสั่งซื้อจากกัมพูชา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์เพื่อการเดินทางของกัมพูชา

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือจีน ข้อดีการลงทุนในกัมพูชานั้น ค่าแรงงานยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ และมีกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของกัมพูชาที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2021 ที่ส่งเสริม พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่มากมาย ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของกัมพูชามาพิจารณาการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอได้

ที่มา: Phnom Penh Post
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
มิถุนายน 2565